

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 17 ม.ค. 2561 หน้า 6 เรื่อง ปีโตรเลียม

เล็งจับกลุ่มร่วมประมูล‘เอราวัณ-บงกช’

กรุงเทพธุรกิจ ● “พลังงาน” คาด ประมูล
แหล่งเอราวัณ-บงกช มีผู้สนใจจับกลุ่มประมูล
ไม่ต่ำกว่า 3 ราย ขณะที่ปตท.จับมือโททาล
ร่วมประมูลแหล่งบงกช หลังเชลล์มีท่าทีไม่
เข้าร่วมประมูล มั่นใจเปิด “ทีโออาร์” ตลอด
ก.พ.นี้ตามแผน

นายวีระศักดิ์ ฟิงรัศมี อธิบดีกรมเชื้อ
เพลิงธรรมชาติ เปิดเผยถึงความคืบหน้า
การเปิดประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
แหล่งเอราวัณและบงกช ที่จะหมดอายุใน
ปี 2565-2566 ว่า เบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วม
การประมูลในลักษณะของการจับกลุ่มประมาณ
3 ราย ได้แก่ ตะวันออกกลาง อินเดีย จีน ญี่ปุ่น
มาเลเซีย และผู้ได้รับสัมปทาน 2 รายเดิม
คือ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
จำกัด(มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และบริษัท
เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

โดยขณะนี้ กรมฯยังอยู่ระหว่างเร่งจัด
ทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกาศเชิญชวน
ประมูล(TOR) คาดว่าจะเสร็จภายในสิ้นเดือน
ม.ค.นี้ และออกเอกสารเชิญชวนประมูล (TOR)
ได้ภายในเดือนก.พ.นี้ ก่อนเปิดประมูลได้ใน
เดือนมี.ค.นี้ ซึ่งจะเป็นไปตามกรอบที่ นายศิริ
จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน มอบนโยบายไว้

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขTORเปิดประมูล
แหล่งเอราวัณและบงกช ได้กำหนดให้ผู้รับ
สัมปทานรายใหม่จะต้องรักษาอัตราการผลิต
ก๊าซธรรมชาติไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านลูกบาศก์
ฟุตต่อวัน ดังนั้นไม่ว่าผู้ชนะการประมูลจะ
เป็นรายใดก็ตาม จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
รักษาอัตราการผลิตก๊าซ

ส่วนการจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซ
ธรรมชาติ (GAS PLAN) ฉบับใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับการปรับแผนพัฒนากำลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศ(PDP)ฉบับใหม่ ขณะนี้
ยังต้องรอให้การปรับแผนPDP แล้วเสร็จ
ก่อน ซึ่งต้องดูองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าในระยะยาว สัดส่วนการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และโรงไฟฟ้า
ที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต จะใช้เชื้อเพลิง
ก๊าซหรือถ่านหินในสัดส่วนเท่าใด จากนั้น
แผนก๊าซจะพิจารณาถึงปริมาณก๊าซที่ผลิต
ได้จากแหล่งในประเทศ ก่อนนำไปทบทวน
แผนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี)
ต่อไป ซึ่งตามแผนก๊าซฉบับปัจจุบันนั้น ใน
ปลายแผนปี2579 ประเทศไทยจะต้องนำเข้า

แอลเอ็นจีมากถึง 34 ล้านตันต่อปี

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานกล่าวว่า
การประมูลเข้าแหล่งบงกช ของ ปตท.สผ.
คาดว่า จะเป็นการจับมือกับพันธมิตรราย
เดิมที่เหลืออยู่ คือ บริษัท โททาล อีแอนด์พี
ไทยแลนด์ ส่วนพันธมิตรอีกรายคือ กลุ่ม
เชลล์ คาดว่าจะไม่เข้าร่วมประมูลต่อ หลังจาก
ที่ก่อนหน้านี้ เชลล์ได้ประกาศขายทรัพย์สิน
ในแหล่งบงกช แต่ล่าสุดได้ยุติการขายแล้ว

โดยปัจจุบัน แหล่งบงกชมีปตท.สผ. เป็น
ผู้ดำเนินการ (Operator) และผู้ถือหุ้นใหญ่
44.4445%รองลงมาคือบริษัท โททาล อีแอนด์พี
ไทยแลนด์ 33.3333%และบริษัท เชลล์อินทีเกรเท็ด
แก๊ส ไทยแลนด์ พีทีอี ลิมิเต็ด 22.2222%

ส่วนแหล่งเอราวัณนั้น กระทรวงพลังงาน
อยากเห็น ปตท.สผ.เข้าประมูลแข่งกับ
เชฟรอนฯ เพื่อการประมูลครั้งนี้เป็นการ
แข่งขันอย่างแท้จริง โดยขณะนี้ ปตท.สผ.ยังอยู่
ระหว่างเจรจากับเชฟรอนเพื่อขอเพิ่มสัดส่วน
การถือหุ้นในแหล่งเอราวัณ ซึ่งปัจจุบัน แหล่ง
เอราวัณ มีเชฟรอนฯ เป็นผู้ดำเนินงาน และ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 71.25%ตามมาด้วย
บริษัท มิตรชัย ออยล์ เอ็กชพลอเรชั่น จำกัด
(MOECO) 23.75%และ ปตท.สผ. 5%

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 17 ม.ค. 2561 หน้า 4 เรื่อง ปีโตรเลียม

ก.พลังงานพุ่งต่างชาติแห่ประมูลปีโตรเลียม จับตา“เชลล์”ถอยไม่ร่วมทุนแข่งบงกชต่อ

ผู้จัดการรายวัน360 - กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มั่นใจมี 3 กลุ่มทุนจากตะวันออกกลาง จีน อินเดีย มาเลเซียเข้าร่วมประมูลแหล่งปีโตรเลียมที่จะสิ้นสุดสัมปทานทั้งแหล่งเอราวัณและบงกช แข่งขันกับผู้ประกอบการเดิมทั้งเชฟรอน-ปตท.สผ. โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ชนะประมูลต้องผลิตทันทีไม่ต่ำกว่า 1.5 พันล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน จับตาเชลล์ถอนตัวไม่เข้าร่วมประมูล

นายวีระศักดิ์ พิงธุรงค์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในการประมูลแหล่งปีโตรเลียมที่จะหมดอายุสัมปทานในปี 2565-2566 คือแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกช คาดว่าจะมีกลุ่มเข้ามาร่วมประมูลประมาณ 3 กลุ่มมาจากหลายประเทศ อาทิ ตะวันออกกลาง อินเดีย จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย และบริษัทที่เป็นผู้ดำเนินการ (โอเปอเรเตอร์เดิม) คือ บริษัท เชฟรอน และ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) โดยตามนโยบายของนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คาดว่าเอกสารเชิญชวนประมูล (TOR) จะแล้วเสร็จในเดือนก.พ.

และจะสามารถเปิดประมูลได้ในเดือน มี.ค.2561 โดยนโยบายหลักของ รมว.พลังงาน ระบุว่า ผู้ที่ชนะประมูลจะต้องมีการผลิตปีโตรเลียมอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องผลิตทันทีไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จากเดิมที่กรมเชื้อเพลิงฯ เคยเสนอให้ค่อยๆเพิ่มกำลังผลิต จากช่วงหมดอายุสัมปทาน โดยเริ่มจาก 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในช่วงแรก

“ในแง่ที่ดีคือประเทศจะยังมีกำลังผลิตปีโตรเลียมต่อเนื่อง 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน สร้างความมั่นคงของประเทศ แต่ในแง่ของการประมูล ก็อาจจะทำให้ผู้ที่สนใจยื่นประมูลรายใหม่เสนอแข่งขันลำบากเมื่อเปรียบเทียบกับรายเก่า”

นายวีระศักดิ์ กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ระยะยาว (GAS PLAN)ว่า ในขณะนี้รอเพียงการปรับแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี (พีดีพี)ว่า จะมีการปรับอย่างไร และมีความต้องการใช้ก๊าซฯ มากน้อยเพียงใด ซึ่งในแผนพีดีพี จะมีการระบุถึงพลังงานทดแทน และโรงไฟฟ้าที่เกิดใหม่ใน

อนาคตจะใช้เชื้อเพลิงก๊าซหรือถ่านหินในสัดส่วนเท่าใด โดยแผนก๊าซฯจะดูถึงแหล่งที่มาว่าก๊าซฯในประเทศจะมีกำลังผลิตมากน้อยเพียงใดก่อน แล้วหลังจากนั้นจะมีการจัดสัดส่วนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ต่อไป

รายงานจากกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ทางเชลล์ ที่ถือหุ้นร่วมกับ ปตท.สผ. และโททาล ในแหล่งบงกชนั้น คาดว่าจะไม่เข้าร่วมประมูลต่อ เพราะก่อนหน้านี้ทางเชลล์ได้ประกาศขายหุ้นที่ถืออยู่แหล่งบงกช 22.22% ให้กับ Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) แต่ล่าสุดได้ยุติการขาย โดยเบื้องต้น ทราบว่า ปตท.สผ.จะจับมือโททาล ในการเข้าประมูลแหล่งบงกช และกำลังเจรจากับเชลล์ว่าจะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไร ส่วนแหล่งเอราวัณ ทางกระทรวงฯ พยายามเสนอให้ ปตท.สผ.เข้าประมูลแข่งกับทางเชฟรอนฯ ซึ่ง ปตท.สผ.อยู่ในระหว่างการเจรจากับเชฟรอนว่าจะร่วมประมูลด้วยกัน แต่มีเงื่อนไขว่า ปตท.สผ.ขอถือหุ้นเพิ่มในแหล่งเอราวัณ จากสัดส่วนในปัจจุบันที่อยู่ประมาณ 5%.